

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

WORK – ถ้าผ่านได้(...?) ก็บันเทิง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

จริงๆ ก็หมายถึง SET Index เสียมากกว่านะครับ แต่ WORK ก็ถือว่าเข้าข่ายเช่นกัน ถ้าผ่านได้ ก็บันเทิงใจกันล่ะงานนี้... อย่าง SET Index นั้น คงไม่ต้องกล่าวมากมาย กล่าวมาบ่อยจนหลายๆ ท่านอาจจะเริ่มเบื่อๆ แล้วกระมัง รออยู่ว่า จะขึ้นผ่านพื้นที่นี้ไปได้เมื่อไหร่มากกว่า หรือจะลงมามากกว่า 1640 จนหลุด 1630 หรือไม่นั้น ก็เสียๆ อยู่ไม่ใช่บ่อยๆ เหมือนกัน เอาเป็นว่า ถ้าจะเอาแบบชัดๆ หรือจะให้เห็นว่า ตลาดมีแนวโน้มบันเทิงรื่นเริงใจนั้น ก็ต้องผ่าน 1655-1660 ให้ได้ก่อนนะ แล้วก็ไปลุ้นกันอีกที ที่จะต้องสูงกว่า 1680 ให้ได้... ถึงจะเข้าเงื่อนไข สบายใจในเรื่องของซาลงใหญ่ๆ จะไม่มีมารบกวน ถึงแม้ว่า ขึ้นไปแล้ว จะย่อจะเซ ยังไงเสียก็เพื่อขึ้นต่อ แต่ถ้ายังไม่ผ่าน 1680 อย่าย่ำลิ้มกระบัวว่า เงื่อนไขของ “ปลายตอย” มันยังคงอยู่... แล้วเราก็ค่อยมาตามกันอย่างต่อเนื่องอีกทีก็แล้วกันนะครับ หรือว่า ถ้าอยากให้เห็นภาพกันชัดๆ ก็เข้าไปดูการ LIVE ที่เพจ TH UTRADE ได้ทุกวันนะครับ วันจันทร์ ก็จะมีอยู่ในช่วงเช้า ก่อนตลาดเปิด ส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ ก็จะมีอยู่ในช่วงบ่ายๆ ก่อนตลาดเปิด... และก็อย่าลืมครับ กดติดตามกันไว้ จะได้ไม่พลาดทุกการ LIVE ของทางเพจ... แต่จะว่าไปแล้ว รายการนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น หากท่านใดเข้าไปแล้ว มีข้อเสนอแนะ ตีติงประการใด ก็รับกวนเต็มที่ได้เลยนะครับ แต่อย่าแรงนะ เอาเบาๆ พอให้ได้ไปคิดปรับปรุง เพื่อพัฒนารายการ ให้เหมาะสมกับทุกท่านให้มากที่สุด... ชอบไม่ชอบเอ่ยได้เต็มที่ หรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมในรายการ เน้นๆ ไปได้เลย (แค่รายการ “จับกระต๊อง” และ “ห่อกลับบ้าน” นะ)

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็ดูเกมของหุ้นกลุ่มบันเทิงมานานเหมือนกันนะ แต่ก็อย่างว่า กลัวจะเป็นเกมไม่ยาว แต่เกมหรือหิวเหมือนคอนเทนต์รายการอะไรแบบนี้... แต่ดูๆ การเล่นแล้ว ไม่แน่นอนครับ

แนวรับ : ... 24.0-23.5 หรือ **ยืน 25.0 ได้ ก็ยังนำตามน้ำ**

เป้าหมาย : ... 30.0-32.0 **แค่คิดจะขาย (ยืนได้ มองยาวต่อ)**

Price Chart...(WORK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WORK... ที่บอกว่า ถ้าผ่านได้ ก็บันเทิง ต้องผ่านตรงไหนอย่างไร ถ้าดูจากกราฟตรงนี้ จะเห็นว่า ตรงที่ราคาแกว่งตัวลงมาจากราคา 26+/- จนถึง 19+/- แล้วแกว่งขึ้นและลง จนมีกรอบการแกว่งตัวที่น่าสนใจ เรียกว่า ถ้าผ่าน 25.0 ไปได้ และยิ่งถ้ายืนได้อย่างมั่นคง แนวโน้มการขึ้นต่อเนื่อง ก็จะสามารถหวังได้ ซึ่งแนวต้านที่ จะมีสัญญาณก็คือพื้นที่ 30.0-32.0 โดยโอกาสผ่านได้ ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ (จาก Pattern การผ่าน 25 นั้นเอง) แล้วนั่น ก็จะเป็นการมองยาวๆ แบบคาดหวัง U Turn ได้ ดังนั้น ถ้าจะรอซื้อเมื่อยืน 25.0 หรือ จะซื้อก่อนตอนนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะ... แต่ถ้าคนที่เล่นสั้นๆ หน่อย การลงต่ำกว่าราคา 23.5 อาจจะหนีไว้อีก (คนถือยาวดู 21)